



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2555

ไฟเขียวจำหน่ายข้าวหยาปรีงเริ่ม 1 มี.ค. ยืนราคา 1.5 หมื่นบาท/ตัน ศึกษาจำหน่ายข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติให้เปิดโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกหยาปรีง ฤดูกาล 2555 โดยให้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 มิ.ย. ซึ่งเป็นการรับจำหน่ายต่อเนื่องหลังจากที่โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกหยาปรีง ฤดูกาล 2554/55 จะสิ้นสุดระยะเวลา 29 ก.พ.นี้ ส่วนราคาจำหน่ายข้าวเปลือกหยาปรีงกำหนดราคาจำหน่ายเท่ากับโครงการรับจำหน่ายปี หรือข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1.5 หมื่นบาท ทั้งนี้จะใช้งบประมาณที่เหลือจากการรับจำหน่ายข้าวเปลือกหยาปรีง ปี 2554/2555 ซึ่งน่าจะเพียงพอกับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกหยาปรีงปีจะมีปริมาณ 6-7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกหยาปรีงให้รัดกุมมากขึ้น โดยกำหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำเข้าเปลือกข้าวโครงการมากกว่าปริมาณที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัวเรือน เพราะที่ประชุมมองว่าปริมาณข้าวที่เกษตรกรนำเข้าโครงการรับจำหน่ายกับรัฐบาลส่วนใหญ่จะมีปริมาณมากหรือน้อยไม่เกิน 20% จากผลผลิตที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กขช. ไปศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลินอกฤดูกาล หรือข้าวหอมมะลินาปีปรีง ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 4 หมื่นไร่ หรือ 2 หมื่นตันข้าวเปลือก โดยให้ไปศึกษาว่าข้าวหอมมะลินอกฤดูกาลมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิที่ปลูกในฤดูปกติ หรือข้าวเปลือกหอมมะลินาปีหรือไม่ เพราะหากคุณสมบัติเท่าเทียมกันจะสามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้ที่ 2 หมื่นบาท แต่หากคุณสมบัติด้อยกว่าก็อาจจะปรับลดราคาจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลินอกฤดูกาล ลดลงมา เพื่อไม่ให้ตลาดต่างประเทศสับสนกับราคาข้าวหอมมะลิของไทย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เอกชนจี้รัฐบาลแก้ปัญหาข้าวไทยแพงแข่งขันลำบากจุดส่งออกต่ำสุดรอบ 10 ปี

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2555 พบว่า ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 378,000 ตัน และเมื่อหักยอดส่งออกเป็นการส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ที่ขายให้รัฐบาลอินโดนีเซีย ออกไป ตัวเลขที่ส่งออกโดยเอกชนไทยถือว่า ส่งออกได้เพียงกว่า 2 แสนตันเท่านั้น ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หรือต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

สำหรับสาเหตุมาจากรัฐบาลอินเดีย อนุญาตให้ผู้ส่งออกขยายการส่งออกข้าวขาวไปถึง 4 ล้านตัน และยังไม่มี การกำหนดว่าจะหยุดยอดการส่งออกไว้ที่เท่าไร ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย กำลังมีปัญหาราคาข้าวสูงกว่า และไม่มีทางเลือกในด้านการแข่งขัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ต้องการแข่งขันด้านราคากับประเทศอื่น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงของโลก สินค้าเกษตรถือว่าเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันกันในเรื่องราคาสูง ขณะนี้ผู้ส่งออกไทยจึงทำได้เพียงการเฝ้าติดตามสถานการณ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่น รอให้อินเดีย ยกเลิกส่งออกเอง

"นับตั้งแต่อินเดียเริ่มส่งออกมา 4 เดือนแล้ว หรือเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน 2554 จนถึงขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทย เดือดร้อนมาก" น.ส.กอบสุข กล่าว

ขณะที่สมาชิกผู้ส่งออกข้าว มีการร้องเรียนเข้ามายังสมาคมว่า หากสถานการณ์ ยังคงเป็นแบบนี้ไปจนถึงครึ่งปีแรก ของปี 2555 เชื่อว่าผู้ส่งออกบางรายอาจจะต้องเลิกกิจการไป เพราะ 4 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไทย

อย่าแยะไปมาก โดยเฉพาะข้าวหนึ่งซึ่งรับผลกระทบหนักสุด มองว่าการส่งออกอาจจะเข้าสู่ขั้นวิกฤติ เพราะไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาด หรือ มาร์เก็ต แชร์ ล่าสุดสมาคมได้แจ้งปัญหา ไปที่รัฐบาลแล้ว

น.ส.กอบสุขกล่าวอีกว่า หากสภาพแวดล้อมยังเป็นแบบปัจจุบัน คือ อินเดียยังขายในตลาด และไม่มีเหตุ ภัยพิบัติใดเกิดขึ้น การส่งออกข้าวไทย ปีนี้ น่าจะเหลือ 6.5 ล้านตัน และราคาข้าวก็ยากที่จะขึ้นไปถึง 700 เหรียญสหรัฐ แต่หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง และถ้าหากเงินรูปีของอินเดียแข็งค่าขึ้น จนราคาข้าวอินเดีย และของไทยห่างกัน 40-50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก็เชื่อว่าไทยอาจจะมีหวังที่จะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ตอนนี้อยู่ส่งออก ข้าวบางรายที่มีแบรนด์ของตนเอง บางส่วนก็ต้องไปหาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมา ส่งออก และบางแบรนด์ที่แบรนด์แข็งแรง ก็อาจจะต้องใช้วิธีปรับราคาเพื่อให้สามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้

ด้านนายชาญชัย รักรัษานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ปกติ อินเดียมีการส่งออกข้าวอยู่ 3-4 ล้านตันต่อปี เท่านั้น ซึ่งการที่อินเดียส่งออกข้าว ไปส่วนหนึ่ง ก็สามารถทดแทนข้าว ของไทยที่เสียหายจากน้ำท่วมได้ ซึ่งเห็นได้ว่าการจำหน่ายข้าวในปีที่รัฐบาลตั้งเป้าจำหน่าย ไว้ที่ 25 ล้านตัน แต่พบว่ามีข้าวเข้ามาแค่ 6 ล้านตันข้าวเปลือก เท่านั้นเพราะข้าวได้รับความเสียหาย และเชื่อว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตันแน่นอน และไม่ต้องเป็นกังวล และไม่ต้องรอให้อินเดียขายข้าวราคาถูกไปก่อนแล้วไทยจะส่งออกได้

"ในโลกนี้มีการค้าข้าว 32 ล้านตันข้าวสารไทยส่งออก 10 ล้านตันข้าวสาร มีมาร์เก็ตแชร์ร้อยละ 30 หากไทยหยุด ส่งออกเลย เชื่อว่าจะมีปัญหาห่วงโซ่ทั่วโลก เพราะความมั่นคงด้านอาหารจะมีปัญหาทันที" นายชาญชัย กล่าว

นอกจากนี้ สถานการณ์สภาพอากาศหลายประเทศหนาวเย็นอุณหภูมิติดลบที่ 20-30 องศา ซึ่งมีผลทำให้ รัญพืชเสียหายมหาศาล และรัญพืชอาจจะขาดแคลนในขณะที่ข้าวไทยเองที่ผ่านมามีต้องเจอกับผลกระทบน้ำท่วม และขณะนี้เริ่มมีปัญหาเพลี้ยกระโดดระบาด ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมชานนาให้ขาดทุนขึ้นไปอีก ซึ่ง ผู้ซื้อต่างประเทศอยากได้ของ ถูกจนทำให้ ชาวนาขาดทุนก็น่าเป็นห่วงเพราะหากชานนาไทยหายไปร้อยละ 50 ก็จะกลายเป็นไทยไม่มีข้าวส่งออก เพราะผลผลิตส่วนเกิน 10 ล้านตัน ต้องหายไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการต่อต้านนโยบายรับจำนำข้าว ของรัฐบาลที่กลัวว่าทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น และมีคนกลัวว่าจะไม่มีข้าวราคาถูกไปส่งออก แต่ในขณะนี้เชื่อว่าผลผลิตข้าว ไม่ได้ล้นตลาดแน่นอน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กิตติรัตน์ไม่กังวล สหรัฐฟ้อง WTO ไทยอุดหนุนข้าว 1 แสนล้านบาท

สืบเนื่องจากที่ นายธวัชชัย เตชะเชษฐ อัครราชทูตที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ระบุว่าสหรัฐจะฟ้ององค์การการค้าโลก กรณีไทยใช้เงินอุดหนุนข้าว 1 แสนล้านบาท เกินโควตา 19,000 ล้านบาท จากนโยบายรับจำนำข้าว นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่าไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องดังกล่าว เพราะหากเป็นการอุดหนุนเพื่อให้ราคาสินค้าในประเทศถูกลงก็ต้องถูกฟ้องอยู่แล้ว แต่การใช้เงินเพื่อการลงทุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไม่น่าจะโดนฟ้อง

"เชื่อว่านโยบายรับจำนำข้าว จำนำข้าวของรัฐบาลไม่ผิดหลักเกณฑ์ของดับบลิวทีโอ อีกทั้งที่ผ่านมาดีที่ประเทศไทยถูกฟ้อง และกรณีประเทศไทยฟ้องรองประเทศอื่น ที่อยู่ในการพิจารณาของดับบลิวทีโอก็มีหลายคดี จึงไม่น่ากังวลอะไร" รองนายกและรมว.คลังระบุ

ก่อนหน้านี้ นายธวัชชัย เตชะเชษฐ อัครราชทูตที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก หรือดับบลิวทีโอ เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรไทย ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้แทนสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอผลการศึกษารณีประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนสินค้าการเกษตรสูงเกินโควตาที่กำหนดไว้โดยได้ยกตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าวของไทย ที่กำหนดรับจำนำทุกเมล็ดในราคาที่สูงถึงตันละ 15,000 บาท ซึ่งสหรัฐระบุว่าอุดหนุนของไทยลักษณะนี้เป็นการผิดเงื่อนไขของดับบลิวทีโออย่างชัดเจน รวมทั้งสหรัฐยังพยายามสอบถามถึงการระบายข้าวออกจากสต็อกของไทยที่มีปัญหากรณีผูกขาดจำหน่ายให้แก่ผู้ส่งออกเพียงราย

เดียวในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งถือว่าการดำเนินการของไทยยังผิดต่อเงื่อนไขฉบับเบิลยูทีโอ ที่ห้ามให้การอุดหนุนแก่ผู้ส่งออก และยังเป็น การดัมพ์ราคาสินค้าข้าวในตลาดโลกอีกด้วย

"การเสนอข้อมูลของสหรัฐในลักษณะดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะมีประเทศสมาชิกที่เสียประโยชน์ ยื่นฟ้องต่อฉบับเบิลยูทีโอได้ ซึ่งไทยต้องระมัดระวัง หากราคาข้าวของโลกตกต่ำ" นายรัชชชัยกล่าว
ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-9 ก.พ. 2555 มีจำนวน 43,156 ตัน มูลค่า 22.264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 9 ก.พ. 2555 มีจำนวน รวม 322,422 ตัน มูลค่า 175.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สมาคมอาหารของเวียดนามได้ประกาศปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) โดยราคาข้าว 25% ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิมที่อยู่ในระดับ 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555) ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอยู่ในระดับต่ำกว่าข้าวอินเดียที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 455-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ถึง 35-45 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB สำหรับข้าวชนิดอื่นๆ นั้นสมาคมไม่ได้ประกาศราคาส่งออกข้าวต่ำ

อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ค้าข้าวคาดว่าตลาดส่งออกข้าวยังคงเงียบเหงา เนื่องจากบรรดาประเทศผู้นำเข้าข้าวต่างชะลอการซื้อข้าว เพื่อรอดูทิศทางของราคา หลังจากที่คาดว่าทั้งอินเดียและเวียดนามน่าจะมีปรับลดราคาส่งออกเพื่อแข่งขันกันในระยะต่อไป

คาดว่าในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) จะมีผลผลิตข้าวเปลือกถึง 11 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือน มี.ค.

ทั้งนี้ สมาคมอาหารได้ขอให้ผู้ส่งออกเข้าไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้ หากราคาข้าวเปลือกลดลงต่ำกว่าระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อก.ก. (ประมาณ 240 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 5,600-5,900 ดอลลาร์ต่อก.ก.

ที่มา [Riceonline.com](#)

กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้มีการจัดตั้งสมาคมส่งออกข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Export Association) ขึ้นเพื่อช่วยขยายการส่งออกให้ได้ถึงปีละ 1 ล้านตันในปี 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะเป็นการรวบรวมโรงสี ธุรกิจขนส่งและผู้ส่งออกไว้ด้วยกัน

ที่มา [Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารของฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์วางแผนจะเปิดประมูลนำเข้าข้าว 500,000 ตันให้เสร็จภายในกลางเดือนมีนาคม 2555 โดยขณะนี้กำลังรอให้กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านภาษี

ทั้งนี้การเปิดประมูลนำเข้าข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวและสร้างความเชื่อมั่นก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะลดปริมาณการนำเข้าข้าวลงเหลือเพียง 100,000 ตันในปี 2556 และก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้เพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้ชาวนา

ปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนให้เร็วขึ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นในช่วงไตรมาส 3 ของทุกปี

นายโพรเซโซ เจ. อัลคาลา (Proceso Alcalá) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายผลผลิตข้าวสำหรับปีนี้เป็น 19.5 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่จะพึ่งพาข้าวที่ปลูกในประเทศแทนการนำเข้า

นายอัลคาลาระบุว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์หวังที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านโครงการกระตุ้นให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการเพาะปลูก โดยกล่าวในงานแถลงข่าวว่า ปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านตันจะเป็นปริมาณสำรอง และหากสามารถบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตนี้ได้สำเร็จ ฟิลิปปินส์อาจไม่ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในปีหน้า โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวสำหรับปีนี้ที่ระดับ 18.46 ล้านตัน

ด้านนายแดนเต้ เอส. เดลลิมา (Dante de Lima) รัฐมนตรีกล่าววว่า ฟิลิปปินส์จะสามารถลดการนำเข้าข้าวได้ถึง 100,000 ตันในปีหน้า ถ้าหากรัฐบาลสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามโครงการกระตุ้นให้เกษตรกรเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกข้าวในพื้นที่ชลประทาน

นายเดลลิมาระบุว่า ทางกระทรวงจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเร็วขึ้นอีก 1 เดือนหรือภายในเดือนเมษายน สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี 2555 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอีกในสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่งจะเริ่มต้นกลางเดือนกันยายนหรือตุลาคม

"แนวความคิดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงฤดูที่เกิดพายุไต้ฝุ่นรุนแรง ซึ่งจะพัดถล่มฟิลิปปินส์ในทุกปี" นายเดลลิมาระบุ และกล่าวต่อไปว่า เกษตรกรในจังหวัดลูซอนได้รับปากว่าจะเพาะปลูกข้าวตามตารางปฏิทินที่กำหนด

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The Empowered Group of Ministers) ได้พิจารณาอนุญาตส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีเพิ่มเติม และได้ปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ของข้าวบาสมาตีลงอีก 200 เหรียญสหรัฐ เหลือ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียกำลังประสบปัญหาผู้ซื้อข้าวจากอิหร่านผัดขังชำระเงินค่าข้าวจำนวนประมาณ 200,000 ตัน มูลค่ากว่า 144 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการแข่งขันที่เข้มงวดรอบใหม่จากประเทศตะวันตกที่มีต่ออิหร่าน

ทั้งนี้ อินเดียเป็นผู้จำหน่ายข้าวรายใหญ่ให้แก่อิหร่าน โดยมีสัดส่วนราว 70% ของความต้องการ 1-1.2 ล้านตันต่อปีของอิหร่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์บาสมาตี ขณะที่อิหร่านได้รับมอบข้าวที่ถูกส่งมาจากท่าเรือในอินเดียในเดือนต.ค.และพ.ย.ปีที่แล้ว และผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ของอินเดียให้เครดิตอิหร่าน 90 วัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดียได้ขอให้ผู้ส่งออกหยุดขายข้าวให้อิหร่านโดยการให้เครดิต ซึ่งเมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย. ได้มีการขายข้าวให้อิหร่านโดยให้เครดิต 90 วัน ขณะที่เรือที่ไปส่งสินค้าให้อิหร่านได้มีการเปลี่ยนปลายทางไปที่อื่น ขณะที่บางส่วนรออยู่นอกน่านน้ำอิหร่าน

ทางด้าน วิเจย์ ซีเทีย (Mr. Vijay Sethia) นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The All-India Rice Exporters) ชี้ว่าสาเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากเงินเรียลของอิหร่านอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นร้ายแรง และคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะผัดขังชำระหนี้ อีก ทั้งนี้วงการค้ามีความกังวลกันว่าค่าเงินเรียลที่อ่อนจะเป็นเหตุให้ผู้ซื้อจากอิหร่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินจากนานาชาติ ทำให้อิหร่านประสบความยุ่งยากในการโอนเงินที่ได้จากการขายน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักกลับเข้าประเทศ จนไม่มีเงินพอชำระค่าสินค้าที่ตนสั่งซื้อ

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) คาดว่าในปีงบประมาณ 2011/12 (สิ้นสุดในเดือน ก.ย.) นี้จะสามารถจัดหาข้าวตามโครงการจัดหารัฐวิสาหกิจของรัฐบาล ได้ประมาณ 35 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้เป็นประวัติการณ์ถึง 34.19 ล้านตัน

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่ 10,000 รูปีต่อตัน สำหรับข้าวเกรดธรรมดา และ 10,300 รูปีต่อตัน สำหรับข้าว A

สำหรับการจำหน่ายข้าวออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้น รัฐบาลจะขายในราคา 5,650 รูปีต่อตัน สำหรับครอบครัวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน (Below poverty line (BPL) และจะในราคา 8,300 รูปีต่อตัน สำหรับครอบครัวที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าระดับเส้นความยากจน (above poverty line; APL)

ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียกำลังมุ่งเป้าการส่งออกข้าวบาสมาทิไปยังประเทศอิรัก หลังจากที่แนวโน้มการส่งออกข้าวไปยังตลาดอิรักค่อนข้างสดใส โดยในปี 2010/11 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาทิไปอิรักประมาณ 125,000 ตัน โดยเป็นการส่งออกตรงไปยังอิรัก 31,239 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกโดยผ่านประเทศดูไบ

ทั้งนี้ อินเดียตั้งเป้าส่งออกข้าวบาสมาทิไปอิรักประมาณ 250,000 ตัน ในปีนี้

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

บริษัท Korea Agro-Fisheries Trade Corp. ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวน 31,117 ตัน ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ โดยกำหนดซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 20,000 ตัน และข้าวจากแหล่งอื่นๆ (Global Quota) อีก 11,111 ตัน กำหนดส่งมอบเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาว จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศยกเว้นข้าวที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยและเวียดนาม โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 13 ก.พ. นี้ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 17 ก.พ.

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมามีอิรักตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 150,000 ตัน จากประเทศอุรุกวัย 60,000 ตัน จากไทย เวียดนาม และอินเดียประเทศละ 30,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com